



ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า คณะฯ เริ่มจัดการศึกษาพยาบาลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 โดยในปี พ.ศ. 2563 นี้ เป็นวาระครบรอบ 60 ปีของการศึกษาพยาบาล ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะฯ ได้มีการพัฒนาทุกด้านมาอย่างต่อเนื่อง จนได้รับการยอมรับว่าเป็นสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลชั้นนำที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานทางการศึกษา ปัจจุบันคณะฯ มีการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองความต้องการของสังคมในทุก ระดับการศึกษา ตั้งแต่หลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก (หลักสูตรปกติ และนานาชาติ) รวมทั้งหลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ช่วยพยาบาล เป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนไปสู่ ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโลกได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ด้านวิจัย คณะฯ มุ่งผลิตผลงาน วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ ทางการพยาบาล การพัฒนาการเรียนการสอน การปฏิบัติการพยาบาล รวมทั้งด้านนโยบาย ที่นำไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติและนานาชาติ ด้านบริการวิชาการแก่สังคม คณะฯ จัดหลักสูตร การอบรมสำหรับพยาบาลและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง กับสุขภาพทั้งในและต่างประเทศตลอดทั้งปี โดยได้ รับการสนับสนุนจากองค์กรทั้งภายในและภายนอก ประเทศ ด้านการบริหารจัดการภายในองค์กรยึดหลัก การบริหารแบบมีส่วนร่วมให้ความสำคัญกับบุคลากร ในทุกภาคส่วน ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมให้ภายในองค์กรตระหนักถึงคุณค่าของ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนา เพื่อปฏิบัติงานและดำรงชีวิตอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม

โดยในปีนี้คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ มีความภาคภูมิใจอย่างมากจากการได้รับ รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2562 (Thailand Quality Class : TQC 2019) รางวัล เกียรติยศอันเป็นเครื่องหมายแสดงถึงมาตรฐาน ด้านการบริหารจัดการองค์กรเทียบเท่าระดับ มาตรฐานโลก จากสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม ตลอดจนคณะฯ อยู่ในอันดับที่ 201-300 ของโลก กลุ่ม Medical Sciences สาขาวิชา Nursing ใน Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) 2020 ของสำนักจัดอันดับ ShanghaiRanking Consultancy อีกด้วย



กว่าจะเดินทางมาถึงวันนี้ได้นั้น ต้องใช้ ความมุ่งมั่นทุ่มเทจากกำลังกาย กำลังใจของ อดีตผู้ก่อตั้ง คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ในทุกยุคทุกสมัย อีกทั้งจากศิษย์เก่าและผู้สนับสนุน อย่างดีทั้งในประเทศและต่างประเทศ นับจากนี้ไป ทุกคนในองค์กรต่างพร้อมทำงานด้วยความตั้งใจ เสียสละ อุทิศตนในการก้าวเดินต่ออย่างท้าทาย ในยุคสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงรอบด้าน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถาบันชั้นนำระดับสากลด้านการศึกษา และการวิจัย” คณะฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่มี ส่วนสำคัญในการพัฒนาคณะฯ ทุกด้าน ทำให้ เจริญรุ่งเรืองแข็งแกร่งมาจนครบ 60 ปีการศึกษา พยาบาล และเชื่อว่าทุกอย่างก้าวต่อไปจะเต็มเปี่ยมด้วย พลังแห่งการสร้างสรรค์ให้คณะฯ เป็นแบบอย่างของ สถาบันการศึกษาทางการพยาบาลที่มีคุณภาพ และมาตรฐานพร้อมกับคุณธรรมที่มั่นคงสืบไป

เนื่องในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ คณะฯ ได้กำหนดจัดพิธีทำบุญครบรอบ 60 ปีการศึกษา พยาบาล ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จาก วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ มาประกอบ พิธีทางศาสนา นอกจากนั้นภายในพิธีเตรียมจัด มอบโล่ที่ระลึกแก่ผู้ปฏิบัติในคณะฯ ครบ 30 ปี รวมทั้งรางวัลอาจารย์และบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2563 ในโอกาสนี้ขอเชิญทุกท่านร่วมรับชมการ ถ่ายทอดสดภาพบรรยากาศทางออนไลน์ในแบบ New Normal ทางช่องยูทูปของคณะฯ พิมพ์ค้นหา NURSE CMU หรือ ติดตามชมภาพกิจกรรมได้ที่ www.nurse.cmu.ac.th และ facebook : [nursecmupage](https://www.facebook.com/nursecmupage)

ข่าวฉบับพิเศษ
256.

3-9 ส.ค. 63